

Số : /BC - UBND

Hà Vinh, ngày tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

Đánh giá thực trạng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn xã

Kính gửi:

- UBND huyện Hà Trung;
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hà Trung.

Thực hiện công văn số : 1069/UBND - VH TT ngày 28 tháng 4 năm 2022 của UBND huyện Hà Trung về việc Báo cáo hiện trạng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, các công trình văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn huyện.

UBND xã Hà Vinh Báo cáo thực trạng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn xã cụ thể như sau:

Phần I

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO CƠ SỞ

I. Công tác triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan của Trung ương và Tỉnh có liên quan đến thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Công tác triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến thiết chế văn hóa như: Thông tư số: 12/2010/TT – BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của trung tâm văn hóa thể thao xã; Thông tư số: 06/2011/TT – BVHTTDL ngày 08/3/2011 của Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn; Thông tư số: 05/2014/TT – BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch; công văn số: 3975/BVHTTDL – VHCS ngày 26/10/2021 của Bộ văn hóa thể thao và du lịch về việc triển khai hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao;đã được Đảng, Chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng quan tâm, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã tích cực vào cuộc đặc biệt là nhận được sự quan tâm đồng tình hưởng ứng của cán bộ Đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã trong đó phải kể đến những đóng góp về vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn xã trong việc xây dựng thiết chế văn hóa.

II. Thực trạng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn xã:

1. Về cơ sở vật chất: Xã Hà Vinh đã được bố trí đúng với yêu cầu và được công nhận cơ sở văn hóa đạt chuẩn về đích nông thôn mới

Về thiết chế văn hóa của xã: Năm 2021 xã đã xây hội trường với diện tích là 500m², diện tích khuôn viên trên 7000m², có 4 phòng chức năng, bên trong nhà văn hóa trang thiết bị cơ sở vật chất đảm bảo theo quy định;

Trung tâm thể thao xã với diện tích 7.024m² được xây dựng từ năm 2021

Các thiết chế văn hóa của xã như hội trường, khu trung tâm xã hiện nay đang được nâng cấp chỉnh trang, mua sắm đảm bảo đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới.

Về thiết chế văn hóa của thôn: Xã có 07 thôn và có 07 nhà văn hóa và khu thể thao thôn; Trong đó có 2 khu thể thao độc lập và 5 khu thể thao liền kề.

Hiện tại các nhà văn hóa và khu thể thao thôn các thôn về diện tích được quy hoạch đảm bảo theo quy định; các nhà văn hóa có diện tích sử dụng từ 130m² trở lên tương đương với trên 100 trở ngò diện tích khuôn viên trên 500m²; cơ sở vật chất trang thiết bị bên trong nhà văn hóa cơ bản đảm bảo theo quy định; Sân thể thao có diện tích từ 500m² trở lên.

Các thiết chế văn hóa của các thôn như Nhà văn hóa, khu thể thao hiện nay đang được nâng cấp chỉnh trang, mua sắm đảm bảo theo quy định và đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới.

2. Thực trạng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao:

Nhìn chung các thiết chế văn hóa trên địa bàn xã hiện là trung tâm văn hóa của xã, của các thôn là nơi thường xuyên được tổ chức các hoạt động trong thôn. xã như tổ chức các sự kiện, hội họp, các hoạt động văn hóa văn nghệ; thể dục thể thao....đặc biệt là các hoạt động VHVN – TDTT, các hoạt động tuyên truyền được duy trì thường xuyên hàng ngày thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia trong đó nòng cốt là các cháu thiếu nhi, hội phụ nữ, hội CCB.

3. Đầu tư ngân sách cho việc xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở:

Các thiết chế văn hóa từ Thôn đến xã hàng năm luôn được ngân sách địa phương và nhân dân đóng góp xây dựng, chỉnh trang đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân tính đến nay việc đầu tư kinh phí cho việc xây dựng và phát triển các thiết văn hóa từ thôn đến xã là khoảng 15 tỷ đồng.

III. Đánh giá chung về thực trạng các thiết chế văn hóa, thể thao

1. Những kết quả đạt được:

Trong những năm gần đây đặc biệt trong giai đoạn xây dựng và phát huy hệ thống thiết chế văn hóa từ thôn đến xã gắn với phong trào xây dựng làng văn hóa, thôn nông thôn mới, xã nông thôn mới. đặc biệt là nhu cầu sinh hoạt của nhân dân ngày một cao. Do đó Đảng chính quyền địa phương đã luôn chú trọng quan tâm trong công tác lãnh chỉ đạo xây dựng và phát huy hệ thống thiết chế văn hóa từ thôn đến xã; phát huy tốt quy chế dân chủ “ ***Dân biết, Dân bàn, Dân làm; Dân kiểm tra, Dân hưởng thụ***” nên đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết trong nhân dân; huy động được gần 4 tỷ đồng từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa từ thôn đến xã đảm bảo theo tiêu chuẩn của Bộ Văn Hóa Thể thao và Du lịch được quy định tại thông tư số 06 ngày 22/12/2010; thông tư số 05 ngày 30/5/2014.

Phát huy có hiệu quả, thường xuyên các thiết chế văn hóa trong tổ chức, triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn xã với những nội dung phong phú, đa dạng nhằm thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để cho nhân dân được thường xuyên đến sinh hoạt, tập luyện và vui chơi giải trí; đáp ứng yêu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, thể thao của các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà Nước,

nhệm vụ của địa phương; đồng thời là nơi tổ chức các sự kiện, hội nghị... của địa phương và nhân dân trên địa bàn xã.

2. Những hạn chế, tồn tại

Về cơ sở vật ở các khu thể thao, các điểm vui chơi vẫn còn thiếu chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Các thiết chế văn hóa từ thôn đến xã vẫn chưa được duy trì thường xuyên cũng như chưa thu hút được nhiều các tầng lớp nhân dân đến sinh hoạt và vui chơi.

3. Nguyên nhân:

Là một xã nông nghiệp nguồn thu chủ yếu là làm nông nghiệp do đó đời sống của nhân dân còn gặp không ít những khó khăn, và một số bộ phận nhân dân còn hạn chế về nhận thức vì nhân dân ít tiếp xúc với các địa phương lân cận, ngân sách địa phương còn hạn chế chủ yếu huy động nguồn đóng góp của nhân dân nên việc xây dựng các thiết chế, mua sắm trang thiết bị vẫn còn hạn chế.

Phần II

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2025

1. Mục tiêu:

Đến Quý II năm 2022 xây dựng, tu sửa, chỉnh trang hội trường, trung tâm thể dục thể thao của xã; Nhà văn hóa, khu thể thao 07 thôn đồng thời mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị bên trong nhà văn hóa các dụng cụ phục vụ cho hoạt động TDTT - VHVN được đầy đủ cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân đảm bảo đạt tiêu chí xây dựng thôn nông thôn mới, xã nông thôn mới.

Phát huy tối đa hiệu quả, thường xuyên hệ thống thiết chế văn hóa từ thôn đến xã trong việc tổ chức các hội nghị; những hoạt động VHVN - TDTT, tuyên truyền...thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Cụ thể : Đối với hội trường của xã: Là nơi thường xuyên tổ chức các sự kiện chính trị, hội nghị của xã, các buổi học tập, tuyên truyền...và tổ chức các hoạt động VHVN ...

Khu trung tâm TDTT của xã: Thường xuyên mở cửa vào mỗi buổi sáng mai và chiều tối để cho nhân dân đến tham gia các hoạt động TDTT như bóng đá, cầu lông, chạy, tập thể dục... và tổ chức các hoạt động sự kiện lớn của xã, tổ chức trại hè và các hoạt động ngoài trời của các em học sinh.

Đối với nhà văn hóa khu thể thao thôn: Thường xuyên mở cửa vào mỗi buổi sáng, buổi chiều tối và tối các ngày thứ 7 chủ nhật hàng tuần để thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động VHVN - TDTT, đọc sách báo... mục tiêu là thu hút được từ 50% đến 60% nhân dân trong thôn tham gia.

II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

1. Nhiệm vụ:

Xây dựng và ban hành theo hướng dẫn của phòng văn hóa thông tin huyện Hà Trung.

2. Giải pháp thực hiện:

Tiếp tục tăng cường và làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục làm chuyển biến và nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, các ngành, các đoàn thể và người dân về vai trò, vị trí, tác dụng của thiết chế văn hóa, thể thao gắn với phong trào xây dựng thôn, xã nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức chính trị xã hội mà nòng cốt là hội người cao tuổi, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội nông dân..trong công tác tuyên truyền vận động hội viên đoàn viên tham gia các hoạt động VHVN - TDTT; Đặc biệt là phong trào VHVN ở các chi hội phụ nữ, thể dục dưỡng sinh của hội người cao tuổi, phong trào TDTT của Đoàn thanh niên.

Các thôn chủ động kiểm tra các thiết chế văn hóa như nhà văn hóa, khu thể thao thôn, các trang thiết bị, dụng cụ phục các hoạt động. Để có kế hoạch chỉnh trang, tu sửa mua sắm kịp thời; Tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ... từng bước đáp ứng nhu cầu cho nhân dân đến sinh hoạt và vui chơi, giải trí...;

Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ về lý luận chính trị, nghiệp vụ, chuyên môn, kỹ năng nghề cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, ban quản lý làm công tác văn hóa, thể thao từ xã đến thôn.

Từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động văn hóa, thể thao gắn với phong trào xây dựng thôn, xã nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu và nhu cầu thông tin, vui chơi giải trí của nhân dân; phát động rộng rãi các mô hình tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT phù hợp với điều kiện, nhu cầu của nhân dân đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân đến sinh hoạt và vui chơi, giải trí...

IV.Kiến nghị đề xuất:

1. Đề nghị ngân sách cấp trên có nguồn hỗ trợ cho những thôn tu sửa, chỉnh trang lớn Nhà văn hóa, Khu thể thao thôn mà nguồn kinh phí hết nhiều.

2. Có lớp tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác quản lý về thiết chế văn hóa đặc biệt là cấp thôn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Đảng ủy, HĐND xã (b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- MTTQ và các đoàn thể xã;
- Lưu: VT, VHXH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Văn Hoàng